



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
15 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐออนไลน์, ข่าวสด, PPTV Online, เนชั่นทีวี, สยามสปอร์ต, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดโครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ โดยองค์การเภสัชกรรม ลงนามความร่วมมือกับ บจก.ไบยา ไฟโตฟาร์ม และ บจก. คินเจน ไบโอเทค ผนึกกำลังเป็นทีมไทยแลนด์ ใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน วิจัย พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากไบโพืชได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยบจก.ไบยาไฟโตฟาร์ม เป็นผู้ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ผลิตวัคซีนตั้งต้น บจก. คินเจน ไบโอเทค เป็นผู้ทำวัคซีนให้บริสุทธิ์ และองค์การเภสัชกรรม ทำหน้าที่ตั้งตำรับและบรรจุวัคซีนสำเร็จรูป สำหรับการทดสอบทางคลินิกเฟส 1-2 ในมนุษย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, posttoday, nationtv.tv, ch3, tnonthailand)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ บ.ท่าอากาศยานไทยฯ รมรณรงค์สวมหน้ากากและยกระดับมาตรการการป้องกันโควิด 19 “ขนาดยักษ์...ยังสวมเลย” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระตุ้นคนไทยสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน พร้อมย้ำสนามบินเคร่งครัดมาตรการป้องกันของสร. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตั้งแต่อาคารสถานีผู้โดยสาร จัดให้มีการคัดกรองบริเวณทางเข้าออก ลงทะเบียนไทยชนะ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ จัดระยะห่างระหว่างรอคิวมากกว่า 1 เมตร ทำความสะอาดห้องส้วมภายในอาคารทุก 2 ชั่วโมง ผู้ให้บริการ และผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการกินอาหารบนเครื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีที่หลายประเทศฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจะส่งผลต่อการรองรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้นหรือไม่ ว่า ขณะนี้มีวัคซีนหลายบริษัทซึ่งมีประสิทธิผลต่อการป้องกันโรคไม่เท่ากัน กกก.วิชาการ ภายในกกก.โรคติดต่อแห่งชาติ และอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน กำลังศึกษาข้อมูล แต่คาดว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันแล้วน่าจะได้รับการผ่อนคลายมาตรการกักตัว ซึ่งจะทำให้เรารองรับและดูแลคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้มากขึ้น โดยจะมีรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติออกมาเร็วๆ นี้ แต่ขณะนี้ยังยืนยันการกักตัวทุกคน 14 วัน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก, บ้านเมือง, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแบริฟ, js.100, 77 kaoded, kaohoon, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnonthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 14 ธ.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย จาก กทม. เป็นพยาบาล และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 27 ราย (บาหลีเรน 7 ราย เมียนมา 6 ราย สหราชอาณาจักร 3 ราย ฝรั่งเศส และโปแลนด์ ประเทศละ 2 ราย สวีเดน ยูเครน ปากีสถาน อินโดนีเซีย อาเซอร์ไบจาน เยอรมนี และจอร์แดน ประเทศละ 1 ราย) หายป่วยเพิ่ม 17 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,237 ราย รักษาหาย 3,940 ราย ยังรักษาในรพ. 237 ราย เสียชีวิตคงที่ 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผจก., กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, bangkokinsight, inn, bangkokbiznews)

-นายเอก ขอให้ประชาชนยังคงเข้มงวดมาตรการในการป้องกันการระบาด รวมถึงเช็คอินผ่านระบบ "ไทยชนะ" และขอความร่วมมือสถานที่ต่าง ๆ จัดให้มี QR code และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของรัฐอย่างเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ข่าวสด

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวถึงการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่กลับมาจัดทั่วประเทศหลังสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศดีขึ้น ว่า หลัง ศบค. มีการประกาศผ่อนปรนให้กลับมาจัดการแข่งขันกีฬาได้ตามปกติ กกท. ได้ร่วมกับ สธ. ออกคู่มือให้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาปฏิบัติ รวมถึงการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดงานวิ่งเป็นต้นแบบ ให้ผู้จัดงานวิ่งทั่วประเทศนำไปใช้จัดงานวิ่งในยุค New Normal ทำให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าผู้จัดจะสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้ ทั้งนี้ กกท.ได้กำกับฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วทำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ประชาชาติ

-จุฬาฯ จับมือ บจก.ไบยา ไฟโตฟาร์ม พัฒนาวัคซีนต้านโควิด 19 สำเร็จในห้องปฏิบัติการ เริ่มทดลองในมนุษย์ มิ.ย. 2564 พร้อมใช้ไม่เกินปี 2564 โดยคนไทยใช้ฟรีเริ่มจากกลุ่มเสี่ยงก่อน และอนาคตจะสร้างรายได้เพิ่มจากการส่งออกต่างประเทศ

ประเด็นผลกระทบ

1. สิ่งตงานแสดงดนตรีบิกกันเทน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, sanook, newtv,

ประเด็นข่าว

tnnthailand, mcot, one31, thaigov, thebangkokinsight, workpointtoday, thestandard, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สช. กล่าวถึงกรณียุติเทศกาลดนตรีบิกเมาท์เทน ว่า คำสั่งราชการถือว่าไม่มีผลทันที เป็นเหตุผลให้ผู้ว่าฯ ต้องดำเนินคดี ส่วนจะผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.โรคติดต่ออย่างไร อยู่ที่จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ สช. มีหน้าที่ดูแลมิติสุขภาพ ยืนยันว่าไม่ได้ห้ามจัดงาน ลักษณะนี้ รวมถึงงานเคาน์ดาวน์ปีใหม่ สามารถจัดงานได้แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย มีระยะห่าง จัดเจลล้างมือบริการ และมีการวัดไข้ เพื่อป้องกันโควิด 19

-นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ นิติกร สสจ.นครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นพ.สสจ. เดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดผู้จัดงานคอนเสิร์ตบิกเมาท์เทนฯ ที่ สภ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, thaipbs, innnews, thebangkokinsight, mthai)

-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากช่องดำเนินคดีกับผู้จัดคอนเสิร์ตที่ฝ่าฝืนคำสั่ง โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ยืนยันว่าไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ ในพื้นที่ยังสามารถจัดการแสดงคอนเสิร์ตและงานรื่นเริงต่างๆ ที่ขออนุญาตแล้วได้ตามปกติ แต่ทุกงานที่จัดต้องมีมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามมาตรฐานของ สช.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, isaranews, tnntailand)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.โรคติดต่อ กำหนดว่าการจัดงานต่างๆ จะต้องมีมาตรการตามที่ภาครัฐกำหนด แต่เมื่อถึงงานจริงที่คนนับหมื่นมาอยู่ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนที่จะทำให้เป็นไปตามแผนของผู้จัดงานและภาครัฐที่วางไว้

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ระบุว่า กรณีบิกเมาท์เทนจากการประเมินพบว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสูงจากการที่คนมาอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากไม่ถึง 50 % แม้จะเป็นการจัดงานกลางแจ้งที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าในห้องที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยเฉพาะโซนหน้าเวที ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยและมีการตะโกนร้องเพลง แม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไปร่วมงาน แต่ผู้ไปร่วมงานที่สแกนไทยชนะจะได้รับ SMS ให้คำแนะนำการเฝ้าระวังตัวเอง หากมีอาการป่วยให้สังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน ถ้ามีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส และท้องเสีย ให้รีบไปตรวจหาโควิด 19 ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมแสดง SMS ให้เจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการตรวจหาเชื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ข่าวสด, ผจก., แนวหน้า)

-นายกฯ กล่าวถึงคำสั่งยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตบิกเมาท์เทน ว่า เป็นเรื่องของสสจ.พิจารณา และผู้ว่าฯ มีอำนาจโดยตรงตามที่ได้สั่งการไปก่อนหน้านี้ รัฐบาลมีหน้าที่ในการปลดล็อกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แต่หากไม่ปฏิบัติตามกติกาก็ต้องสั่งปิด ต้องชมเชย สสจ.นครราชสีมาที่ตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ส่วนการจัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ต้องปฏิบัติตามกติกาเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.วิญญู จันทรเนตร รองนพ.สสจ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุผลสำคัญคือ ผู้จัดคอนเสิร์ตบิกเมาท์เทนไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด เมื่อคณะทำงานลงพื้นที่ที่ตรวจซ้ำก็ไม่มี ความมั่นใจ และฝากถึงผู้ร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตให้หมั่นดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งไหมไลน์ตามความเป็นจริง

2.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอินโฟเควส, newtv, mcot, js100, thebangkokinsight, tnntailand)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เผยผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศรายล่าสุด จาก กทม. เป็นพยาบาล ถือเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 4 และพักที่เดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ 6 โดยถูกกักตัวอยู่ในรพ.ตั้งแต่ 8 ธ.ค. ทำให้มีโอกาสที่จะนำเชื้อกระจายสู่ผู้อื่นน้อยมาก

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เผย ผู้ป่วยรายดังกล่าวถือเป็นผู้ติดเชื้อคนที่ 7 ที่แยกออกมาและอยู่ในสถานที่กักตัวตั้งแต่ 8-12 ธ.ค. สามารถติดตามรายละเอียดได้ ยืนยันว่าความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ประชาชนไม่มีความเสี่ยง และคนที่พักอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ป่วย หากมีอาการป่วยเนื่องจากมีความใกล้ชิดและมีอาการทางเดินหายใจ ขอรับการตรวจได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

3.ข่าวปลอม “เชียงใหม่ติดโควิด 500-600 คน”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, สำนักข่าวอินโฟเควส

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีคลิปเสียงรายงานสถานการณ์ จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 กว่า 500-600 ราย ว่า กรมควบคุมโรคตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ขณะนี้การแพร่ระบาดของโควิด 19 และผู้ติดเชื้อในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำและควบคุมได้ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, Natientv, 77kaoded, posttoday, xinhua, infoquest, js.100, Bangkok biznews, newtv, positioningmag, kaohoon)

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดีสั่งเลื่อนการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว เพราะเห็นว่าควรได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มท้ายๆ เว้นแต่จะมีความจำเป็น โดยตัวประธานาธิบดีเองก็จะฉีดในเวลาที่เหมาะสม

-**บราซิล** ผู้เชี่ยวชาญมีข้อสงสัยว่าทางการวางแผนจัดการวัคซีนโดยยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเวลา การขนส่ง และแหล่งที่มาของวัคซีน ทั้งนี้ มี

ประเด็นข่าว

ผลสำรวจพบว่าชาวบราซิลร้อยละ 22 ไม่คิดฉีดวัคซีน และร้อยละ 50 จะไม่รับวัคซีนของจีน

- เยอรมนี ประกาศล็อกดาวน์รอบสองทั่วประเทศ ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2564
- บาห์เรน องค์กรกำกับดูแลด้าน สธ. ประกาศอนุมัติใช้วัคซีนของซิโนฟาร์ม
- ออสเตรเลีย แพทย์ชั้นนำประกาศว่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องรับมือมาตรการใช้วัคซีนโรคโควิด 19 เนื่องจากไม่มีรายงานตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อในท้องถิ่นมาหลายวันแล้ว ประเทศอื่นควรได้รับวัคซีนก่อน
- เกาหลีใต้ สั่งปิดการเรียนในกรุงโซลและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. ไปจนถึงสิ้นเดือน
- ฮ่องกง อนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้ารับวัคซีนตามความสมัครใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในปีหน้า
- เมียนมา ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดใหญ่จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.
- เอสวาตินี นายแอมโบรส ตลามินี นายกรัฐมนตรี วัย 52 ปี เสียชีวิตจากโรคโควิด 19
- เปรู ประกาศระงับการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสของบริษัทซิโนฟาร์ม ประเทศจีน ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม หลังพบอาสาสมัคร 1 คน เกิดอาการข้างเคียงทางระบบประสาท ชัยบัลล้าปาก
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 73,156,827 ราย เสียชีวิต 1,627,120 ราย รักษาหายแล้ว 51,274,098 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 16,922,438 ราย ตามด้วย อินเดีย 9,906,484 ราย บราซิล 6,929,409 ราย รัสเซีย 2,681,256 ราย ฝรั่งเศส 2,379,915 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 151 ของโลก

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, newtv, thailandplus, springnews, js100)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. สั่งการให้สสจ.ทุกแห่งดูแลผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากฝุ่น PM 2.5 สำรวจจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ให้ทีมหมอประจำตัว (3 หมอ) ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ให้รพ.เปิดคลินิกมลพิษ เตรียมห้องปลอดฝุ่น เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกระดับ เผื่อระงับการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค จัดทำหน่วยงานสาธารณสุขต้นแบบองค์กรลดฝุ่นละออง สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หากมีอาการเคืองตา ตาแดง คันหนังตา มีผื่นแดง ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือสำหรับล้างตา หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แนะนำประชาชนตรวจสอบสภาพอากาศผ่านเพจ คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5 และแอปพลิเคชัน Air4Thai หากอยู่ในระดับสีแดง ควรงดกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากากตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์สปริงนิวส์

-นายภา โสภต์เพชบุ๊คขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันลดต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น เช่น งดการเผาวัชพืชในที่โล่งแจ้ง หมั่นตรวจเช็กรถเก่า โดยภาครัฐจะเคร่งครัดและเพิ่มการตรวจแหล่งเกิดฝุ่นควันและควันดำทั่วทุกพื้นที่ สำหรับคนที่จำเป็นต้องออกนอกบ้าน อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันฝุ่นและโควิด 19

-นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายภา กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นทั่วทุกม. พบว่า ช่วงวันที่ 14-17 ธ.ค. มีข้อจำกัดเรื่องการหมุนเวียนของอากาศ ทำให้อากาศในกทม.และปริมณฑลมีความนิ่ง ทำให้มลพิษทางอากาศในบางจุดสูงมาก จึงประสานขอความร่วมมือกรมการขนส่งทางบก กทม. คพ. ช่วยกันตรวจสอบรถควันดำทุกวันไปอีก 6 เดือน

-แอปฯ Air Visual ระบุว่า คุณภาพอากาศในกทม.หลายพื้นที่เป็นอันตราย ดัชนีคุณภาพอากาศ 162 US AQI ไม่แนะนำให้ทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยจากการจัดอันดับเมืองใหญ่ทั่วโลก พบว่า ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 6 ส่วนข้อมูลของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ช่วงเวลา 07.00 น. วัดได้ 40-81 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน 61 พื้นที่ โดยเฉพาะเขตบางพลัดสูงถึง 81 มคก./ลบ.ม.

แนะนำคุมเข้มความสะอาดอาหารประเภทหอย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง กรณีประชาชนใน จ.มุกดาหาร ป่วย 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย จากการกินหอยแมลงภู่ที่ซื้อมาจากตลาดนัด ว่า ผู้ค้าผู้ปรุงอาหารประเภทหอยต้องคุมเข้มความสะอาด-สุขอนามัย ลวกในน้ำเดือด 1-2 นาที หากอบ/นึ่งใช้เวลา 5-7 นาที จะทำลายเชื้อโรคได้หมด สำหรับน้ำจิ้มสำเร็จต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ผู้บริโภค ควรเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดที่ได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ หรือตลาดนัดน่าซื้อ ของกรมฯ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

